
24. กอตั้งหลักสูตรปริญญาเอกคอมพิวเตอร 
แหงแรกในไทย 

 
24.1 ต้ังหลักสูตรปริญญาโทคอมพิวเตอรแรกของอัสสัมชัญ 

สมาคมคอมพิวเตอรนานาชาติเอซีเอ็ม มีคณะกรรมการหลักสูตรคอมพิวเตอร         
ซึ่งอาจารยของผมที่จอรเจียเทคชื่อ บิล แอดจิสัน เปนประธานคณะกรรมการเสนอการพัฒนา
หลักสูตรหลายหลักสูตรรวมทั้งปริญญาโทระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร (MS-Computer 
Information Systems) ผมไดปรับปรุงหลักสูตรนี้เสนอที่ลาดกระบัง ใชเวลา 4-5 ป ก็ไมได 
เร่ิมสอนเพราะหลายหนวยงานแยงกัน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรก็อยากได               
ทางวิทยาศาสตรก็อยากได ศูนยคอมพิวเตอรก็อยากได 

 

วันหนึ่งผมเลาเรื่องหลักสูตรปริญญาโทระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรใหภราดา      
ดร.ประทีป มารติน โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฟงวาเปนหลักสูตรที่เสนอโดย
สมาคมวิทยาการคอมพิวเตอรที่เกาแกและใหญที่สุดในโลก ผมเสนอที่ลาดกระบังหลายปแลว 
ยังไมใหเปดสอนสักที บารเดอรมารตินก็บอกใหผมเสนอที่อัสสัมชัญ ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญก็กรุณาอนุมัติ สงไปที่ทบวงเขากรรมการซึ่งผมเผอิญเปนประธานกรรมการสั่งให

รูปที่ 24.1 งานสังสรรคหลักสูตรปริญญาโท 
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ปรับปรุงแกไขหลายครั้ง กรรมการมาตรวจสอบสถานที่ของอัสสัมชัญตามระเบียบทุกประการแลว   
ทบวงก็อนุมัติใหมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปดสอนหลักสูตรปริญญาโทคอมพิวเตอรหลักสูตร
แรกของมหาวิทยาลัยคือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร) หรือ     
“MS (CIS) = Computer Information Systems” เมื่ อ  1 มิ ถุ น าย น  2531 ซึ่ ง ถ า นั บ ถึ ง 
สิงหาคม 2547 เมื่อเปดอาคาร “ศรีศักดิ์ จารมรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ก็มีนักศึกษา
ถึงรุนที่ 33 จบการศึกษาไปแลว 1,382 คน ถาเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผูจบปริญญาโท
คอมพิวเตอรปละประมาณ  40 คน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  1,382 คน ก็ เทากับผลงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,382/40 = 34  ป  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 24.2 งานเลี้ยงหลักสูตรปริญญาโทคอมพิวเตอร 
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24.2 ต้ังปริญญาโทการจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม 
ผมเปนผู อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยคอมพิ วเตอรมิซซู รีอยู  5 ป  ได คุน เคย               

กับหลักสูตรทั้งหลายที่นั้น มีหลักสูตรหนึ่งนาสนใจมากคือ “มหาบัณฑิตการจัดการงาน
วิศวกรรม (Master of Engineering Management)” เปนหลักสูตรที่ออกแบบมาสําหรับ
วิศวกรที่สนใจจะไปเรียนมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจหรือ  “เอ็มบีเอ  (MBA = Master of 
Business Administration)” มี ม ห าวิ ท ย าลั ย ต า งๆ  ใน อ เม ริก านํ า ไป เป ด สอนกว า               
100 มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรปริญญาโทคอมพิวเตอรหลักสูตรแรกของอัสสัมชัญ  คือ มหาบัณฑิต        
“ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร หรือ  MS (CIS)” ได รับการตอบรับ เปนอยางดีมาก               
ผมจึงคิดหาหลักสูตรอื่นอีก พอดีมีผูจบปริญญาเอกการจัดการงานคอมพิวเตอรจากมิซซูรีชื่อ 
ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล มาพบผมจึงเชิญใหเปนคณบดีหลักสูตรปริญญาโทที่สอง โดย       
ปรับเปลี่ยนจาก “การจัดการงานวิศวกรรม” เปน “การจัดการงานคอมพิวเตอรและวศิวกรรม 
(CEM = Computer and Engineering Management)” โดยที่มิซซูรีบังคับใหเรียน 30 หนวย
กิต ผมก็เพิ่มเร่ืองคอมพิวเตอรเขาไป 18 หนวยกิต เปน 48 หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 24.3 ผมไปเยี่ยมปรึกษาหารือกับอาจารยที่มหาวิทยาลัยมิซซูรี 
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ผมยกรางหลักสูตรปริญญาโท “การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม” เสนอ
สภามหาวิทยาลัยที่ผมเปนกรรมการซึ่งก็กรุณาอนุมัติ สงตอใหกรรมการที่ทบวงซึ่งผมเปน
ประธานกรรมการ พิจารณาและสั่งใหแกไขปรับปรุง กรรมการเยี่ยมชมสถานที่จนพอใจแลว       
ก็อนุมั ติใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรปริญญาโทคอมพิวเตอรหลักสูตรที่สองไดเมื่อ              
26 เมษายน 2533 คือ 2 ป หลังจากหลักสูตรแรกโดยผมเปนประธาน ถานับถึง สิงหาคม 
2547 เมื่อเปดอาคาร “ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ก็รับนักศึกษาไปแลว 
30 รุน และมีผูจบปริญญาโทไปแลว 1,224 คน 
 
24.3 ต้ังปริญญาโทอินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยคารเนกี เมลลอนเปดหลักสูตรปริญญาโทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปน
แหงแรกของโลก ผมจึงนําหลักสูตรของคารเนกี เมลลอน มาปรับปรุงเปน “เทคโนโลยี        
อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” เหตุที่ตองเติมคําวา “เทคโนโลยี” ก็เพราะตาม
ระเบียบของไทย ถาไมใชวิศวกรรมศาสตร หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีอ่ืน        
ก็จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งจะเสียเวลามากและไมเหมาะสมกับผูที่จะไปทํางานคือเหมาะสม
สําหรับผูที่จะตอปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผมยกรางหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส          

โดยทําหนาที่ เปนคณบดีคนแรกและเชิญพลเรือตรีประสาท  ศรีผดุง เปนรองคณบดี             
นําหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัยที่ผมเปนกรรมการอยู ซึ่งสภาก็กรุณาอนุมัติสงตอให

รูปที่ 24.4 ทําหนาที่คณบดีอินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
บรรยายรวมกับรองคณบดีและผูชวยคณบดีที่ไบเทค 4-5 กันยายน 2543
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กรรมการที่ทบวงซึ่งผมเปนประธานพิจารณา กรรมการพิจารณาและสั่งใหปรับปรุงแกไข แลว
กรรมการไปตรวจสถานที่ตามระเบียบทุกประการ เมื่อกรรมการพอใจก็อนุมัติ เมื่อ 8 กันยายน 
2542 เปนหลักสูตรปริญญาโทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแหงแรกในเอเชียอาคเนย ถาพิจารณา
ถึง เดือนสิงหาคม 2547 ที่เปดอาคาร “ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ก็ได
เปดดําเนินการปริญญาโทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาแลว 14 รุน     
มีผูจบการศึกษาแลว 277 คน ตอมาผมไดเลื่อนตําแหนงให พลเรือตรี ประสาท ศรีผดุง      
เปนคณบดี และผมเปนประธานกรรมการ 

 
24.4 ต้ังปริญญาโทวิศวกรรมซอฟตแวร 

รัฐบาลที่ทานทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีสนใจเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร ผมจึงเสนอหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมซอฟตแวร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรุณาอนุมัติหลักการ แต รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ซึ่งรับเปนคณบดีไดลาออกไปเปนอธิการบดีที่
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หาคณบดีใหมไมไดอยูนานในที่สุด ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ         
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตกลงรับเปนคณบดี โดยผมเปนประธานกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมซอฟตแวร 

ถึงเดือนสิงหาคม 2547 ที่เปดอาคารศรีศักดิ์ จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมซอฟตแวรไดมาเริ่มทํางานแลว ก็หวังวาจะนําหลักสูตร
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 2-3 เดือน  
 
24.5 ต้ังหลักสูตรปริญญาเอกคอมพิวเตอรแหงแรกของไทย 

ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อ 1 มิถุนายน 2539 ใหมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปด     
หลักสูตรปริญญาเอกคอมพิวเตอร 2 หลักสูตร คือ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร (Ph.D. in Computer Information Systems)” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
การจั ด ก ารงานคอมพิ ว เตอ รและวิ ศ วก รรม  (Ph.D in Computer and Engineering 
Management)” ถานับถึงสิงหาคม 2547 จึงเปดอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยี       
สารสนเทศ มีผูจบปริญญาเอกแลว 14 คนคือ จบปละ 1-2 คนเทานั้นเพราะคอนขางยากมาก  

ผมยกรางหลักสูตรปริญญาเอกทั้ง 2 หลักสูตร แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย          
อัสสัมชัญซึ่งผมเผอิญเปนกรรมการอยูดวย สภากรุณาอนุมัติใหสงไปที่ทบวงใหกรรมการ      
ที่ผมเปนประธานพิจารณา มีกรรมการทานหนึ่งถามวา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาจากไหน     
ถึงไดกลาหาญชาญชัย ขอเปดหลักสูตรปริญญาเอกคอมพิวเตอรโดยที่ในตอนนั้น จุฬา      
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ธรรมศาสตร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหลายก็ยังไมมีหลักสูตรปริญญาเอก
คอมพิวเตอรโดยตรง ที่มีอยูก็เปนวิศวกรรมไฟฟา 

ทานถามวาอัสสัมชัญจะเอาอาจารยจากไหนมาสอนปริญญาเอก ผมก็เรียนทาน     
ใหทราบวาตัวผมเองก็เปนศาสตราจารยระดับ 11 วิศวกรรมคอมพิวเตอรคนแรก และคนเดียว
ของประเทศไทย เคยเปนศาสตราจารยที่นิดา และที่นิวยอรก เคยคุมวิทยานิพนธปริญญาเอก
มาแลว อาจารยทานอื่นที่อัสสัมชัญก็มีหลายทานที่จบปริญญาเอกและมีผลงานวจิยั มคุีณวฒุิ
คุมวิทยานิพนธป ริญญาเอกได  นอกจากนั้นยังเรียนคณะกรรมการวาผมได ติดตอ              
ทานผู เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยของรัฐวาในการที่ทานคุมวิทยานิพนธปริญญาเอก                   
ในมหาวิทยาลัยของรัฐไดคาคุมวิทยานิพนธประมาณ 7,000 บาทนั้น ผมขอเชิญใหมาชวย  
งานแบบเดียวกันคือคุมวิทยานิพนธปริญญาเอกที่อัสสัมชัญโดยใหคาตอบแทน 100,000 บาท 
ตอนักศึกษา 1 คน ซึ่งหลายทานก็กรุณาตอบวาทานวางจะชวยงานได 

สวนดานการควบคุมคุณภาพผมก็จะขอใหอเม ริกา  และอังกฤษชวยทําให               
คือผูที่จบปริญญาเอกที่ อัสสัมชัญจะตองสงผลงานวิจัยไปใหวารสารวิชาการที่อเมริกา      
หรือสหราชอาณาจักรพิจารณา ถากรรมการผูอานของวารสารจํานวน 3 ทานเห็นวาคุณภาพดี
ใหรับตีพิมพได ผมก็ถือวาใหนักศึกษาผูนั้นนําหลักฐานมาสงและขอสอบวิทยานิพนธ      
ปริญญาเอกได   

 
24.6 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

พระราชทานพระราชานุญาตใหถวายดุษฎีบัณฑิต 
ภราดา ดร.ประทีป มารติน โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมัยนั้น    

ไดมอบหมายใหผมเปนผูรางคํากราบบังคมทูลถวายราชสดุดี พระปรีชาสามารถของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ราช  สยามมกุฎ ราชกุมารในคราวที่ ท รงพ ระกรุณ าโปรด เกล าฯ                   
ใหมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเขาเฝาทูลเกลาฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปที่ 24.5 เขาเฝาทูลเกลาฯถวายดุษฎีบัณฑิต



บุรุษคอมพิวเตอรแหงเอเชีย และบิดาอินเทอรเน็ตไทย 24-7

24.7 เปนประธานสถาบันอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัย 
เมื่อ พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไดอนุมัติตามที่ผมเสนอใหผมเปนประธาน

กรรมการสถาบันอินเทอรเน็ต มีหนวยงานในสังกัด 3 หนวยงาน คือ 
1. ศูนยอินเทอรเน็ตเอยูเน็ต รับผิดชอบใหบริการอินเทอรเน็ตแกอาจารย เจาหนาที่ 

และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  โดยใน  พ .ศ . 2547 อาจารย  วิวัฒน  เลาหบุตร           
เปนผูอํานวยการ 

2. ศูนยวิจัยเครือขายอินเทอรเน็ต  รับผิดชอบการวิจัยเครือขายอินเทอรเน็ต            
และปรับปรุงบํารุงรักษาเครือขาย โดยมี ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล เปนผูอํานวยการ 

3. ศูนยบริการวิทยาการอินเทอรเน็ต  รับผิดชอบจัดการฝกอบรมอินเทอรเน็ต        
และการใชอินเทอรเน็ตสอนทางไกล โดยในป พ .ศ. 2547 พลอากาศโท  ดร.ชูลิต มีสัจจี              
เปนผูอํานวยการ และ ดร. ณัฏฐณิชา ชอโพธิ์ทอง เปนรองผูอํานวยการ 

 


